

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Cho Người Sống và Người Chết vào Ngày Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô?

SÁCH HỌC KINH TÂN ƯỚC DÀNH CHO LỚP GIÁO LÝ

Hãy đọc 1 Tê Sa Lô Ni Ca 4:13–18, tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc về điều gì sẽ xảy ra cho người ngay chính khi Chúa Giê Su tái lâm. Lưu ý sự khác biệt giữa những điều sẽ xảy ra cho những người đã chết và những người vẫn đang sống vào Ngày Tái Lâm. (Từ “đã ngủ” và “ngủ” trong những câu này ám chỉ những người đã chết.)

- Điều gì là quan trọng với em trong những câu này?

Tiếp theo, hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 88:96–98, tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc về những sự kiện này. (Em cũng có thể muốn đọc các câu 99–101 để tìm hiểu về điều gì sẽ xảy ra cho những người không chấp nhận Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc sống này.)

- Em đã đạt được thêm những sự hiểu biết sâu sắc nào?

Một lẽ thật mà em có thể đã nhận ra là các **Thánh Hữu trung tín chết trước Ngày Tái Lâm sẽ được phục sinh khi Chúa Giê Su Ky Tô tái lâm.**

Từ “cất lên” (1 Tê Sa Lô Ni Ca 4:17) dùng để chỉ những người ngay chính cùng quy tụ với nhau để gặp Đấng Cứu Rỗi khi Ngài đến. Nhiều Ky Tô Hữu sử dụng từ *rapture* (từ một thuật ngữ tiếng La Tinh có nghĩa là “cất lên”) khi đề cập đến thời điểm này.

Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã chia sẻ điều sau đây về sự kiện thiêng liêng này:



Không có điều gì củng cố ước muốn của tôi để nói về Đấng Ky Tô hơn việc tưởng tượng sự tái lâm của Ngài. Tuy chúng ta không biết khi nào Ngài sẽ tái lâm nhưng những sự kiện của việc Ngài tái lâm sẽ rất ngoạn mục! Ngài sẽ tái

lâm trong các đám mây trên trời trong sự uy nghi và vinh quang cùng với tất cả các thiên sứ thánh của Ngài. Không phải chỉ một vài thiên sứ mà tất cả các thiên sứ thánh của Ngài. Đây không phải là các thần Chê Ru Bin má hồng do Raphael vẽ ra và được thấy trên các tấm thiệp lễ Tình Nhân của chúng ta. Đây là các thiên sứ của hàng thế kỷ, các thiên sứ được gửi đến bịt miệng sư tử, để mở cửa nhà tù, để loan báo sự giáng sinh được mong đợi đã lâu của Ngài, để an ủi Ngài trong vườn Ghết Sê Ma Nê, để trấn an các sứ đồ của Ngài lúc Ngài thăng lên trời, và để mở ra Sự Phục Hồi vinh quang của phúc âm.

Anh chị em có thể tưởng tượng được cất lên để gặp Ngài, dù ở bên này hay ở bên kia bức màn che, không? Đó là lời hứa của Ngài dành cho những người ngay chính. Kinh nghiệm tuyệt vời này sẽ mãi mãi ảnh hưởng mạnh mẽ lên linh hồn chúng ta. (Neil L. Andersen, “Chúng Ta Nói về Đấng Ky Tô,” *Liahona*, tháng Mười Một năm 2020, trang 91)

Hãy dành một chút thời gian để tưởng tượng xem việc được tính vào những người ngay chính khi Đấng Cứu Rỗi giáng lâm có thể sẽ như thế nào.

- Em có thể có những suy nghĩ hoặc cảm nghĩ gì vào ngày đó? Em cảm thấy như thế nào khi biết rằng Đấng Cứu Rỗi muốn em đi cùng Ngài khi Ngài đến? Việc tưởng tượng về ngày đó trong tương lai ảnh hưởng như thế nào đến em ngày hôm nay?

Trong 1 Tê Sa Lô Ni Ca 4:18, Phao Lô khuyến khích các Thánh Hữu “dùng lời đó mà yên ủi nhau.”

- Những lời giảng dạy của Phao Lô an ủi em ra sao? Những lời đó có thể mang lại sự an ủi như thế nào trong những hoàn cảnh mà em có thể gặp phải ở tương lai?